



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
เรื่อง การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยแพทย์ทางเลือก  
ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้กำหนดการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกตินอกเวลาราชการ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อให้การดำเนินการรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงออกประกาศดังนี้

ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยแพทย์ทางเลือก ในวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยยกเว้นค่าปรับลงทะเบียนและชำระเงินล่าช้ากว่า กำหนดตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙

โดยชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่าน ธนาคารกรุงไทย จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสแกน Bar Code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารกรุงไทย QR-Code หรือ ชำระเงินผ่าน Mobile Banking ทุกธนาคาร สำหรับนักศึกษาที่ไม่ชำระเงินตามกำหนดดังกล่าว ให้รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ งานการเงิน One stop service ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสงกรานต์ สุขเกษม)  
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กำหนดการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วัน /เดือน/ปี	กิจกรรม	สถานที่
วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗	รับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาวิทยาลัยแพทยทางเลือก	๑.แสกน QR-Code หรือ Bar Code เพื่อชำระเงินได้ทันที ๒.พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน แล้วนำไปชำระ เงินที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด ๓.ชำระที่ ศูนย์ One stop service ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี

**หมายเหตุ** สำหรับนักศึกษาที่ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามกำหนด ให้ชำระค่ารักษาสถานภาพการ  
เป็นนักศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  
ณ งานการเงิน กองคลัง ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี

**หมายเหตุ** แนวปฏิบัติการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

- เตรียมใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ณ วันที่ต้องการชำระฯ
- ตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนและจำนวนเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
- ติดต่อเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด
- แสกน Bar Code ที่ได้รับจากใบแจ้งยอดการชำระเงินของระบบการเงินนักศึกษา (REG)  
ชำระเงินผ่าน app ธนาคารกรุงไทย
- แสกน QR-Code ที่ได้รับจากใบแจ้งยอดการชำระเงินของระบบการเงินนักศึกษา (REG)  
ชำระเงินผ่าน Mobile Banking ทุกธนาคาร